

Số: /BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 như sau:

1. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh được thực hiện chặt chẽ, theo quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Trong năm 2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận 11.228 hồ sơ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký và thông báo thực hiện khuyến mại; trong đó xác nhận 31 chương trình khuyến mại thực hiện dưới hình thức may rủi với tổng giá trị khuyến mại khoảng 10 tỷ đồng và đã thu ngân sách nhà nước 536.460.000 đồng đối với giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của 02 chương trình khuyến mại mang tính chất may rủi; tiếp nhận và xử lý 1.025 hồ sơ thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại; 16 hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại; 10.143 hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại (*Phụ lục 2 đính kèm*).

Nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở Công Thương đã hưởng ứng Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” do Bộ Công Thương phát động và ban hành Kế hoạch số 1212/KH-SCT ngày 07/7/2020 tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020. Qua quá trình triển khai, thực hiện Chương trình đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với mọi ngành nghề; thông qua Chương trình, các doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Trong thời gian diễn ra Chương trình, số lượng

chương trình khuyến mại được đăng ký, thông báo thực hiện trên địa bàn tỉnh tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại, Sở Công Thương thường xuyên thông tin và phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại được tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Năm 2020 Sở Công Thương đã xác nhận 07 hội chợ, triển lãm thương mại có quy mô cấp huyện và 01 hội chợ, triển lãm thương mại có quy mô cấp tỉnh cho 02 đơn vị đăng ký tổ chức thực hiện. Tuy nhiên vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên các hội chợ, triển lãm thương mại không được thực hiện. Hiện nay Sở Công Thương đã xác nhận 05 hội chợ, triển lãm thương mại quy mô cấp huyện và 01 hội chợ, triển lãm thương mại quy mô cấp tỉnh đăng ký tổ chức thực hiện vào năm 2021 với tính chất tổng hợp và quy mô dự kiến khoảng 120 gian hàng/ hội chợ cấp huyện và 300 gian hàng/ hội chợ cấp tỉnh (*Phụ lục 1, 3 đính kèm*).

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội chợ xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra hội chợ, triển lãm thương mại.

3. Về quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không có Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

4. Về công tác cải cách thủ tục hành chính

Sở Công Thương đã công bố 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Hiện nay, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại đều được sử dụng cấp độ 3, theo đó có 03 hình thức nộp hồ sơ là nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, nộp hồ sơ thông qua bưu điện hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm đảm bảo công tác hiện đại hóa hành chính được tối ưu, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá

nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật được triển khai thường xuyên từ khi Luật Thương mại 2005 có hiệu lực. Bên cạnh đó, hằng năm thông qua công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương, Sở đã phổ biến kiến thức, pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại thực hiện tuyên truyền, quảng bá các Chương trình do Bộ Công Thương phát động.

6. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại

- Ưu điểm:

+ Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

+ Các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại rõ ràng, cụ thể, thuận tiện cho việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước.

- Khó khăn:

+ Thương nhân tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại (*Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP*), do đó xuất hiện một số khó khăn trong công tác thống kê, rà soát số liệu.

+ Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh chưa đạt hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Cục Xúc tiến thương mại;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Tiên Đạt

